

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 9 ธันวาคม 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6501

หน้า: 1 (กลาง), 4, 11

Col.Inch: 352.29 Ad Value: 620,030.40

PRValue (x3): 1,860,091.20 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สร้างรัฐสภาใหม่ด่วน

ชวนสั่งสอบปมเลขาสภาขยายเวลาให้บริษัทรับเหมา สร้างรัฐสภาใหม่ด่วน

ทีล' เทรนธุรกิจใหม่' ส่อรับ โพลล์ประทับใจ' บิ๊กตุ๋' แต่ท้อยกแก้ เทรนธุรกิจ

“ชวน” ตั้ง กก.สอบ “สรศักดิ์” ปมขยายสัญญาก่อสร้างรัฐสภาใหม่ “วิลาศ” ผู้ร้อง ป.ป.ช.-ลดงบสอบ จี้ปรับผู้รับเหมาวันละ 12 ล้าน พบชร.ป้อม “บิ๊กตุ๋” ไม่เคยใช้อำนาจ-ผลประโยชน์แลกละเมิดสภาพรัฐบาล สวนกลับ “เจี๊หน้อย” อดีตเคยดูดยกพรรค “สุชาติ ชวมภินันท์” ปิดเสนอบริษัท 8 หลักล้านบาทฝ่ายค้าน เผยติด “เศรษฐกิจใหม่” ส่งสัญญาอนุมัติ โพลล์ชี้ 6 เดือน ครม.ประทับใจ “บิ๊กตุ๋” แต่แก้ปัญหาค.ไม่สำเร็จ อ่านต่อหน้า 4

รัฐสภาใหม่

การก่อสร้างอาคารรัฐสภาซึ่งมีความล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผลให้นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร แฉลงข่าวคัดค้านการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ครั้งที่ 4 ก่อนที่การขยายสัญญาครั้งที่ 3 กว่า 1,482 วัน จะสิ้นสุดลงในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ พร้อมมีการตั้งกรรมการสอบผู้เกี่ยวข้องกับการขยายสัญญาก่อสร้าง

วันที่ 8 ธันวาคม นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา กล่าวว่า การจะขยายสัญญาการก่อสร้างสัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่เป็นครั้งที่ 4 อีก 382 วัน หรือไม่นั้นจะต้องไปพิจารณาจากรายละเอียด และสอบถามข้าราชการประจำ ส่วนเหตุการณ์ส่อเกิดการทุจริต ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบสวน หลังนายวัชรเพชรทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ร้องเรียนเข้ามา

ต่อกรณีที่นายวิลาศเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยอ้างว่าเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขยายสัญญาโดยอ้างหลักฐานเท็จ นายชวน กล่าวว่า ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายสรศักดิ์แล้ว ที่เกิดความล่าช้าก็เพราะว่ามีข้อร้องเรียน 5-6 ข้อ คณะกรรมการจึงจะต้องใช้ระยะเวลาในการสอบสวน

สำหรับที่นายวิลาศเห็นว่า ควรให้มีการสั่งปรับบริษัทรับเหมาก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ แทนการขยายสัญญานั้น นายชวน กล่าวว่า ใครจะถูก ใครจะผิด จะต้องไปตรวจสอบรายละเอียดจากฝ่ายกฎหมาย และผู้รับผิดชอบโดยตรง เบื้องต้นยังไม่ทราบรายละเอียด เพราะประธานรัฐสภาไม่ได้เป็นผู้สัญญากับบริษัทผู้รับเหมา เป็นเพียงผู้ติดตามในด้านต่างๆ โดยศึกษาข้อผิดพลาดจากการก่อสร้างห้องประชุมจันทรา สำหรับ ส.ว. เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการก่อสร้างห้องประชุมสุริยันสำหรับ ส.ส. หรือให้เกิดปัญหาให้น้อยที่สุด

นายชวน ยังกล่าวถึงสาเหตุที่ผู้รับเหมาอ้างความล่าช้า เพราะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอเข้าใช้พื้นที่ห้องประชุมจันทรา และพื้นที่บางส่วนของรัฐสภาว่า สาเหตุดังกล่าวไม่ใช่ปัญหา เพราะการขอใช้พื้นที่ก่อน จะต้องมีการตกลงกับผู้รับเหมา แต่เมื่อมีการอ้างเหตุดังกล่าวมา ก็จะต้องให้ฝ่ายกฎหมายของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปพิจารณากับบริษัทผู้สัญญา

ต่อกรณีที่มิใช่ระยะเวลาการก่อสร้างมาเป็นเวลานานแล้วยังไม่แล้วเสร็จนั้น นายชวน ยอมรับว่าเกิดอุปสรรคปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นการก่อสร้าง ทั้งการทำสัญญา การขนย้ายดิน การย้ายโรงเรียนโยธินบูรณะ ซึ่งก็จะต้องไปพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าการขยายเวลาก่อสร้างไปแล้วกว่า 1,400 วันนั้น สมเหตุสมผลหรือไม่ มั่นใจว่า ข้าราชการสภาจะระมัดระวังในการดูแลการก่อสร้าง เพราะถ้าตรวจสอบพบความไม่ถูกต้อง ก็จะต้อรับผิดชอบ

● แฉพิรุณขยายเวลาให้บริษัทรับเหมา

ก่อนหน้านี้ นายวิลาศแถลงข่าวคัดค้านการต่อสัญญาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ว่า ขณะนี้ความคืบหน้าการก่อสร้างทั้งหมดยังแล้วเสร็จไม่ถึงร้อยละ 70 การขยายสัญญาหลายครั้งที่ผ่านมามีมูลค่าสูง เช่น การขยายสัญญาครั้งที่ 3 ในปี 2561 อ้างว่า ได้รับการส่งมอบพื้นที่จากโรงเรียนโยธินบูรณะล่าช้า ทั้งที่โรงเรียนย้ายไปที่ตั้งใหม่ตั้งแต่ปี 2559 รวมถึง ทางบริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เคยอ้างว่า ระยะเวลาการก่อสร้างอาคารรัฐสภา จำนวน 900 วัน นับแต่วันที่ได้รับการส่งมอบพื้นที่ 100% ซึ่งสภาได้ส่งมอบพื้นที่ให้แก่บริษัทในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 จึงตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดถึงต้องต่อขยายสัญญา และไม่ยอมจ่ายค่าปรับ

นายวิลาศ กล่าวว่า สาเหตุที่ผู้รับเหมาใช้อ้างเพื่อขยายการต่อสัญญา อาทิ มีการเข้าใช้พื้นที่ห้องประชุมจันทรา และห้องประชุมกรมการเมือง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ทั้งที่สัญญาที่กำหนดไว้เคยระบุว่า การเข้าใช้พื้นที่ก่อน จะให้นำมาเป็นเหตุในการขยายสัญญาไม่ได้ หรือถ้ามีอุปสรรคในการทำงาน ผู้รับเหมาต้องแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบภายใน 15 วัน ซึ่งก็ไม่มี การแจ้งใดๆ

“หากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะขยายสัญญาการก่อสร้างต่อเป็นครั้งที่ 4 ก็จะไปร้องเรียนต่อสำนักงานป.ป.ช.

และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
ต่อไป” นายวิลาศ กล่าว

● จับปรับค่าเสียหายวันละ12ล้านบาท

นายวิลาศ กล่าวอีกว่า การขยายเวลาหลายครั้งที่ผ่านมานั้นมีขอบ เพราะเมื่อมีการส่งมอบพื้นที่ครบ 100% แล้วการก่อสร้างควรจะแล้วเสร็จ 900 วัน ตามที่ทางบริษัทเคยยืนยัน นอกจากนั้น ยังพบความไม่ชอบมาพากลในการต่อขยายสัญญาระหว่างข้าราชการการตรวจสอบการจ้าง และบริษัทที่ปรึกษาการก่อสร้าง ซึ่งมีหลักฐานที่เป็นเอกสารราชการทั้งหมด

“เห็นว่าควรเริ่มปรับค่าเสียหายกับบริษัทผู้รับเหมาวันละประมาณ 12 ล้านบาทได้แล้ว และควรตั้งคณะกรรมการสอบสวน นายสรศักดิ์ (เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) อีกคดีหนึ่ง ฐานขยายสัญญาโดยอ้างหลักฐานเท็จ” นายวิลาศ กล่าว

นายวิลาศ ย้ำว่า การก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่เป็นโครงการที่ละเอียดที่สุด เพราะมีคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง และคณะที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างหลายชุด ทั้งบุคคลภายนอกและข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และยังได้รับประโยชน์ทางราชการตอบแทนด้วย ทั้งเบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม และตำแหน่ง

● ชัดสุดว่าคดีอย่าตอกลิ้มแตกแยก

ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองกรณีคุณหญิงสุรดาตน์ เกียรติพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย(พท.) ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ใช้อำนาจและผลประโยชน์แลกกับความอยู่รอดของรัฐบาลนั้น

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกพรรคพลังประชารัฐ ยืนยันว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เคยใช้อำนาจและผลประโยชน์แลกกับความอยู่รอดของรัฐบาล เพราะรัฐบาลอยู่รอดได้อยู่แล้วเนื่องจากเรายึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก แต่พรรคที่ใช้อำนาจและผลประโยชน์แลกกับความอยู่รอดของรัฐบาลนั้นน่าจะเป็นพรรคการเมืองที่คุณหญิงรู้จักดีหรือไม่ เพราะขนาดตูดยกพรรคก็ยังเคยทำมาแล้ว ทำทุกทางเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจ จึงอยากจะได้เห็นความจำคุณหญิงสุรดาตน์ว่า วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์มาตามกลไกประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้ง อย่าผูกขาดความเป็นประชาธิปไตยไว้แค่พรรคตัวเองพรรค

เดียว วันนี้พล.อ.ประยุทธ์พยายามที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาทางการเมือง เพราะต้องการที่จะทำงานให้ประชาชน อยากเอาเวลาไปทำงานมากกว่าการโต้แย้งรายวัน

“การที่พรรคเพื่อไทยตั้งกรรมการสอบ ส.ส. กรณีแสดงตนเป็นองค์ประชุมในที่ประชุมสภาเรื่องเสนอตั้งกรรมการ(กมธ.) วิสามัญศึกษาผลกระทบคำสั่งฯ.ตามมาตรา 44 นั้น ก็เป็นเรื่องภายใน แต่อยากฝากคุณหญิงสุรดาตน์ว่ารัฐบาลเพิ่งบริหารงานมา 4 เดือนกว่า และบริหารประเทศด้วยความโปร่งใสเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้า ขอให้คุณหญิงสุรดาตน์เข้าใจและเชื่อมั่นในตัว พล.อ.ประยุทธ์ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ หากมีอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็นำเสนอมาได้ เชื่อว่ารัฐบาลจะรับฟัง ขอให้หลายๆ เรื่องความขัดแย้งลงบ้าง ประเทศบอบช้ำมามากแล้ว” นายธนกรกล่าว

นายธนกร ยังกล่าวกรณีที่น่ายากฤต โสภกุล ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ออกมาตำหนิตนเองว่า ไม่ถือสาเพราะเข้าใจว่านายการุณต้องเอาใจนาย เลยกว่าเหมือนจะเป็นจะตาย ปากก็บอกว่าตัวเองเป็น ส.ส.ที่ประชาชนเลือกให้มาเป็นตัวแทนเพื่อมาแก้ปัญหา แต่พฤติกรรมสนใจเฉลี่ยร์นายมากกว่าช่วยแก้ปัญหาหรือไม่ ชาวบ้านเขารู้ดี

● เผยดีลเศรษฐกิจใหม่สัญญาถนัด

นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ประธาน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการส่งเทียบเชิญพรรคเศรษฐกิจใหม่(สม.)ร่วมรัฐบาล ว่า ตนเป็นผู้ประสานให้พรรคเศรษฐกิจใหม่ช่วยเข้ามาแสดงตนรักษากององค์ประชุมในฐานะเพื่อนและพี่น้อง เข้ามาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งการเมืองต้องเล่นกันให้รู้หน้าที่ ไม่แข่งกันประชาชนจะตราหน้าเอา ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องเข้ามาช่วยกันทำหน้าที่เข้ามาเป็นองค์ประชุม ส่วนจะไหวตอย่างใดก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งตนไม่ได้ไปบังคับหรือมีข้อแลกเปลี่ยน

“เราพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความเข้าใจ ย้อนถามว่าถ้าไม่เดินหน้าสภาต่อ ประชาชนจะไม่เอือมระอาหรืออย่างไร เพราะสภาถล่มมาแล้ว 2 ครั้ง ยอมรับวันนั้นเสียงฝ่ายรัฐบาลหายไปหลายเสียง ส่วนพรรคประชาธิปัตย์เองตอมันก็ยืนยันไหวตสวน จึงต้องไปนั่งพูดคุยกับฝ่ายค้าน ซึ่งฝ่ายค้านจะวอล์กเอาท์ก็เป็นสิทธิ์ของเขา” นายสุชาติกล่าว

ส่วนถึงขั้นจะเชิญมาร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายสุชาติตอบว่า เป็นเรื่องที่หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐต้องเข้าไปพูดคุยและตัดสินใจทางการเมือง แต่ในส่วนความสัมพันธ์ฉันมิตรเชื่อมให้หมดแล้ว อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าข้อแลกเปลี่ยนไม่ได้ไปเสนอตำแหน่งรัฐมนตรีให้ ทั้งนี้มองว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทางพรรคเศรษฐกิจใหม่ยินดีมาร่วมรัฐบาลด้วย

นายสุชาติ กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านระบุว่าทางพรรคพลังประชารัฐได้ลื้อบบัญชีฝ่ายค้านโดยเสนอเงินเป็นตัวเลข 8 หลักนั้นว่า ไม่จริง เพราะเป็นคณประสานงานด้วยตนเอง เปิดใจคุยในฐานะเพื่อนและพี่น้องกัน ให้เพื่อนเข้ามาทำหน้าที่ให้ครบองค์ประชุมเท่านั้น และไม่ได้ขอให้เข้ามาไหวตให้ด้วยซ้ำ

● เทพไทพร้อมแจงหักมดปขป.

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่น่าอัศจรรย์ ลักษณะวิเศษ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มอบให้มายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค เป็นผู้พิจารณากรณีที่ ส.ส.ของพรรคลงมติให้สนับสนุนการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาผลกระทบการใช้มาตรา 44 ว่า ถ้าพรรคจะสอบก็ยินดี และพร้อมไปชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดซึ่งไม่ได้กังวลอะไร เพราะเรื่องทั้งหมดได้พูดในที่ประชุม ส.ส.พรรคไปหมดแล้วว่าได้ตัดสินใจบนพื้นฐานอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์เป็นที่ตั้ง และได้ลงมติเพราะเป็นยุติของพรรคประชาธิปัตย์ที่มี ส.ส.ของพรรคเป็นผู้เสนอ และได้อภิปรายแสดงจุดยืนในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างชัดเจนแล้ว

“ผมเคารพมติพรรคและมติวิสามัญมาตลอด แต่ไม่สามารถที่จะทรยศต่ออุดมการณ์ของพรรคได้ จึงได้ตัดสินใจลงมติสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ขึ้นมา ผมเป็นสมาชิกพรรคที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามมติของพรรคมาโดยตลอด แม้มติเหล่านี้จะขัดต่อความรู้สึกของตัวเองก็ตาม แต่ถ้าไม่ขัดต่ออุดมการณ์ของพรรคผมก็ยินดีปฏิบัติตามอย่างไม่มีเงื่อนไข เช่นกรณีการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรค หรือการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี แม้ไม่เห็นด้วยแต่ผมก็ได้ปฏิบัติตามมติพรรคอย่างเคร่งครัด ลงมติสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ มาแล้ว” นายเทพไทกล่าว

นายเทพไท กล่าวด้วยว่า เงื่อนไขของพรรคประชาธิปัตย์ในการเข้าร่วมรัฐบาล 3

ข้อ ได้สนับสนุนและติดตามการทำงานของรัฐบาลมาโดยตลอด เช่น ข้อ 1.เรื่องนโยบายประกันรายได้เกษตรกร รัฐบาลได้ทำสำเร็จแล้ว ซึ่งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและนโยบายประชานิยมเป็นอย่างดี ข้อ 2.เรื่องการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเข้าวาระการประชุมสภาในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ ส่วนข้อ 3.เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องตรวจสอบและรอฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านก่อน ทั้งนี้มีความเชื่อมั่นว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้ได้บริหารราชการแผ่นดินตามเงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ครบทั้ง 3 ข้อ ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนก็พร้อมที่จะลงมติและสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลชุดนี้จนครบวาระอย่างแน่นอน

● อย่าหวังว่า“งูเห่า”ต่อลมหายใจ

ด้านนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า คุณหญิงสุดารัตน์ ไม่ได้มีโมโงไปเองกรณีออกมายุติเรื่องการแจกกล้วย ส.ส.งูเห่า เพื่อเพิ่มเสียงไม่ให้สภากลุ่ม โดยเฉพาะการพยายามโหมล้อมบีบ ส.ส.ฝ่ายค้านของแกนนำรัฐบาลบางคนกลางงานเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาลก่อนวันลงมติว่ายุติการตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษา ม.44 เพื่อโชว์เพาเวอร์แข่งกันเองในพรรคร่วมรัฐบาล ก็อย่างนี้ว่าคนภายนอกจะไม่รู้ เพราะฝ่ายค้านเองก็มีสายข่าวอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลเช่นเดียวกัน

“เรื่องที่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวที่สัปดาห์คือ การใช้ ม.44 สั่งปิดเหมืองทองอุดรฯ จนเป็นที่มาของการฟ้องร้องระหว่างเหมืองทองกับรัฐบาล และอาจเป็นที่มาของการเสียค่าไถ่กว่า 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งจนถึงวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ไม่เคยปริปากพูดเรื่องนี้ นอกจากพูดปลอบใจ ครม.ว่าจะรับผิดชอบแต่เพียงคนเดียว แต่ก็ไม่เคยพูดว่าจะรับผิดชอบอย่างไร” นายอนุสรณ์กล่าว และว่า พล.อ.ประยุทธ์ อย่าหวังว่าการให้บริการงูเห่าจะต่อลมหายใจรัฐบาลจนอยู่ครบเทอมได้ เพราะประชาชนส่วนใหญ่หมดศรัทธาต่อรัฐบาลไปนานแล้ว โดยเฉพาะการไม่รักษาคำพูดตามที่ได้หาเสียงเอาไว้ อย่างการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 425 บาท ที่ปรับได้แค่ 5-6 บาท อาจถือเป็นโมฆะบรูษที่เชื่อถือไม่ได้ ต่อให้มีงูเห่าอีก 100 ตัว ก็คงช่วยอะไรไม่ได้

● ปลดล็อกสามมิตรต่อสายงูเห่า

ส่วนนายชุมสาย ศรียากย์ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตามที่นายธนกรกล่าวว่าจะแกนนำพรรคเพื่อไทยบางคนไปเองเรื่องงูเห่า จึงอยากชี้แจงความจริงให้เห็น ดังนี้ 1.เรื่องนี้เป็นความผิดพลาดจนพ่ายแพ้ไป 4 เสียงของพรรครัฐบาลในคราวประชุมเพื่อพิจารณาตั้ง กมธ.ศึกษาผลกระทบ ม.44 ครั้งแรก ซึ่งต้องถือว่าไม่ผลสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว การอ้างว่าจับคนนอกมาเคลือบเป็นข้ออ้างลอยๆ

อ่านต่อหน้า 11

ต่อจากหน้า 4

รัฐสภาใหม่

แต่ประธานสภายังคงสั่งให้ลงคะแนนใหม่ท่ามกลางเสียงทักท้วงทั้งภายในและนอกสภา ซึ่งน่าสงสัยว่าเพื่อปกป้องการตรวจสอบ พล.อ.ประยุทธ์ 2.สภาพรรคที่มีเสียงปรี่มีน้ำมีความจำเป็นต้องการเสียงสนับสนุนจากฝ่ายค้านให้ปลดอภัยเพื่อหยุดการตั้งกรรมการชุดนี้ให้ได้ จึงต้องวางแผนเพื่อการดังกล่าว เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ ยอมให้มีการตรวจสอบการออกคำสั่งตาม ม.44 ไม่ได้

3.ประชาชนทั้งประเทศที่ติดตามการเมืองย่อมเข้าใจได้โดยตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งไม่มาเชื่อว่ามีการเมืองค่ายประชาธิปัตย์จะยกมือโหวตให้รัฐบาลร่างทรง คสช. โดยปราศจากเงื่อนไขหรือข้อต่อรองใดๆ พรรคพลังประชารัฐไม่ต้องเสียเวลาแก้ต่างเรื่องนี้เพราะคนไม่เชื่อ 4.มีข่าวว่ามีการต่อสายตรงจากแกนนำกลุ่มสามมิตรคุยกับงูเห่าในวงเลี้ยวแห่งหนึ่ง ซึ่งหากเป็นความจริงและมีหลักฐานเพียงพออาจนำไปสู่การยื่นคำร้องให้ยุบพรรคพลังประชารัฐได้

นายชุมสาย กล่าวด้วยว่า สำหรับเรื่องภายในพรรคเพื่อไทย นายธนกรไม่ต้องห่วง พรรคเพื่อไทยยังกลมเกลียวเป็นปึกแผ่นให้ระวังพรรคพลังประชารัฐและพรรคร่วมให้ตี เพราะมีหลายองค์ประกอบหลายกลุ่มผลประโยชน์ จะแตกหักกันวันไหนก็ได้

● โต้ส.ว.มุ่งปกป้อง-ตอบแทนรัฐบาล

ด้านนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ความว่า “กรณีมี ส.ว.ท่านหนึ่ง (นพ.เจตน์ ศิรธนานนท์) ได้โพสต์ให้ข่าวว่า 6 เดือนที่ผ่านมาฝ่ายค้าน

ไม่เคยทำอะไรให้ประชาชน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ นอกจากจ้องล้มรัฐบาลและแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้น พร้อมระบุว่าประชาชนเบื่อนักการเมืองมาก จึงขอเรียนว่า ส.ว.ท่านนี้ไม่เข้าใจโครงสร้างการเมืองไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ไม่ติดตามการทำงานของสภา ไม่ดูตัวเองและไม่เข้าใจบริบทโลก แต่มุ่งปกป้องรัฐบาลเพื่อตอบสนองบุญคุณอย่างไร้รับผิดชอบต่อความทุกข์ยากของประชาชน

ที่กล่าวเช่นนั้นเพราะ ฝ่ายค้านมีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ เสนอแนะรัฐบาลให้ทำงานสนองประโยชน์ประชาชน การแก้ปัญหาเศรษฐกิจฝ่ายค้านทำได้ทางอ้อมโดยผ่านกลไกสภาเท่านั้น แต่หน้าที่โดยตรงเป็นของรัฐบาลซึ่งมีกฎหมาย ข้าราชการและงบประมาณเป็นเครื่องมือ แต่ที่ผ่านมาฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่นี้อย่างมากเช่น การหารือเสนอแนะ ตั้งกระทู้รวมทั้งเสนอญัตติต่างๆ ตรวจสอบประเด็นทุจริตในหลายเรื่อง

เราทำงานช่วยรัฐบาลหลายเรื่อง ซึ่งเราตั้งใจจะเปิดแถลงผลงานในรอบ 6 เดือนในเร็วๆ นี้ แม้รัฐธรรมนูญจะไม่กำหนดให้เราต้องแถลง แต่เราจะแถลงด้วยจิตสำนึกของการรับใช้และรายงานประชาชน สังคมจะได้เปรียบเทียบกับใครทำประโยชน์ให้ประชาชนมากกว่ากัน

● ปลุกขอนแก่นเดิมเสียงรัฐบาล

ด้านการหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ที่ จ.ขอนแก่น เข้มขันขึ้น นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์รมว.พลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ได้ลงพื้นที่พร้อมกล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อมเขต 7 จ.ขอนแก่น ในวันที่ 22 ธันวาคม ว่า รัฐบาลที่ได้ทำงานต่อเนืองจะมีความสำคัญที่สุด ตอนนี้มีรัฐบาลใหม่เข้ามาก็ต้องเจอปัญหาเดียวกัน คือ สงครามการค้า ที่ช่วงเวลานี้มีแต่การต่อสู้กันไปหมดสิ่งสำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาจึงคือความต่อเนื่องของรัฐบาล เพื่อให้ได้ทำตามสิ่งที่ตั้งเป้าไว้ สิ่งที่ทำค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ เพราะถ้ารัฐบาลไม่ต่อเนื่อง มีรัฐบาลใหม่มาก็จะเริ่มทำเรื่องใหม่ทั้งหมด

“จึงขอบอกกับชาว อ.มัญจาคีรี ว่าการเลือกตั้งเขต 7 ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเลือก ส.ส. แต่พี่น้องประชาชนกำลังเลือกตั้ง เพื่อช่วยรัฐบาลเพิ่มเสียงในสภา” นายสนธิรัตน์

กล่าว และว่า นอกจากนี้ขอขอบคุณ ส.ส.ทั้ง 4 คนของพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่ลงมติสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐ แสดงให้เห็นการโหวตนี้ว่าต้องการเห็นประเทศเดินหน้า ถือเป็นแนวทางการเมืองที่สำคัญในสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน

● ขอเปลี่ยนแปลงเป็นฝ่ายบริหาร

วันเดียวกัน ที่บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย หาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต 7 ต่อเนื่อง โดยเปิดเวทีปราศรัย ซึ่งมีแกนนำพรรค และ ส.ส.ร่วมเวทีเนื่องแน่น เช่นเคย อาทิ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย

คุณหญิงสุดารัตน์ ขึ้นเวทีปราศรัยสอบถามความทุกข์ยากของประชาชน โดยเฉพาะราคาพืชผลทางการเกษตร สถานภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งทราบว่ายากจนกันถ้วนหน้า คนจนหมดทั้งประเทศจริงๆ ตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ ซึ่งกฎกติกาที่บิดเบี้ยว กลไกต่างๆ ที่ทำให้พรรคซึ่งได้เสียงอันดับ 1 ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ และเมื่อเสียงในสภาไม่พอก็ต้องคอยมาถก เพราะฟาร์มงูเห่า แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้พี่น้องมั่นใจว่า นายธนิชเข้าไปทำหน้าที่ผู้แทนฯ จะไม่เป็นงูเห่าแน่นอน

“ทราบข้อมูลว่ามีการให้เงินให้ทอง ดังนั้นวันกบฏ ขอให้พี่น้องตัดสินใจ เพราะผลประโยชน์ที่เขานำมาให้ก็เป็นผลประโยชน์เพียงชั่วคราวชั่วคราว และที่สำคัญคราวนี้แบ่งคะแนนไม่ได้ เพราะกังวลว่าเขาจะโกงอีก ไปเลือกให้ถล่มทลาย ได้รับชัยชนะจะมาขอข้าวกิน ขอตัวกับทุกกิน 1 จาน” คุณหญิงสุดารัตน์กล่าว

ต่อมา นายธนิชพร้อมด้วยคุณหญิงสุดารัตน์และคณะได้ขึ้นรถแห่รอบ ต.โนนทัน โดยปราศรัยขอคะแนนเสียงจากประชาชนในเขตเลือกตั้งซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวบ้าน

● ดึงออก.ม.ชังชาติทำแบ่งฝ่าย

ขณะที่ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กและไลน์ส่วนตัว แสดงความไม่เห็นด้วยเรื่องการออกกฎหมายต่อต้านลัทธิชังชาติ โดยมีข้อความว่า “ชังชาติหรือคลั่งชาติ ??? เห็นข่าวเรื่องการจะเสนอกฎหมายต่อต้านลัทธิชังชาติก็ไม่สบายใจเกรงจะเป็น

ล้มสร้างความแตกแยกแทนที่จะช่วยสร้างความสมานฉันท์ปรองดอง ผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสม ไม่ว่าเรื่องชังชาติหรือคลั่งชาติ เพราะสังคมไทยจะอยู่เย็นเป็นสุขสงบสันติได้ต้องยึดหลักความเข้าใจ หลักการเคารพความแตกต่าง หลักนิติธรรมและหลักสันติวิธี มิใช่ mindset แนวคิดแบบมวมแดงมูมน้ำเงิน

ประเทศไทยของเราผ่านวิกฤติทางการเมืองเรื่องแตกแยกแบ่งฝ่ายมาหลายครั้งหลายหน ส่วนใหญ่จบด้วยการเสียเลือดเนื้อและชีวิตน่าจะเป็นบทเรียนที่ไม่ควรให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีก วันนี้เรากลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภา มีระบบกฎหมายเป็นกติกาสังคม มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลในการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจและการบังคับใช้กฎหมาย มีระบบพรรคการเมืองเป็นสถาบันของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีอุดมการณ์จุดยืนที่หลากหลายแบบสังคมพหุนิยม แม้จะไม่ใช่ประชาธิปไตยในอุดมคติก็ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น

ส่วนข้อกังวลเรื่องคนทำผิดคิดทรยศแผ่นดินนั้นก็มีกฎหมายหลายฉบับจัดการได้อยู่แล้ว ทั้งนี้ต้องบังคับใช้อย่างเที่ยงธรรมด้วย ผมเชื่อว่าคนเราเกิดมาเป็นคนไทยมีความรักชาติและต้องการทดแทนคุณแผ่นดินซึ่งอาจมีแนวทางการคิดและการทำงานแตกต่างกันบ้างเป็นธรรมดา ดังนั้นบนเส้นทางก้าวไปสู่นาคตของประเทศจึงไม่ควรปลุมนบนความเกลียดชังไม่ว่าชังชาติหรือคลั่งชาติครับ”

● คาดยุติคดีแก้รธน.เข้า 11 ธ.ค.นี้

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานวิปฝ่ายค้าน ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดประชุมสภาซึ่งคาดว่ายุติเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญจะเข้าสู่ที่ประชุม ว่า วันพุธที่ 11 ธันวาคมยุติเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญจะเข้าได้ เบื้องต้นเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องเวลา แต่ก็คงจะปล่อยให้สมาชิกได้อภิปรายก็ตามสมควร ซึ่งขณะนี้แต่ละพรรคยังไม่ได้ส่งชื่อผู้ที่จะอภิปรายมาที่วิป ทั้งนี้ คิดว่าไม่อภิปรายกันวันเดียวจบอย่างแน่นอน แต่คิดว่าถ้าวันพุธเข้าได้ วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม น่าจะจบได้

เมื่อถามว่า การตั้ง กมธ.ศึกษาการแก้รัฐธรรมนูญไว้ปัญหาใช่หรือไม่ นายสมคิด

กล่าวว่า เราคาดว่าประธาน กมธ.จะเป็นคนของฝ่ายรัฐบาล เนื่องจากเสียงเขามากกว่า แต่จะมาจากพรรคใดเป็นเรื่องที่เขาต้องไปตกลงกันเอง อย่างไรก็ตาม เท่าที่เราคุยกันตามมารยาทแล้วปกติยุติใครก็ควรให้คนนั้นเป็นประธาน กมธ. แต่คิดว่าคงไม่ได้หรือก็น่าจะเป็นไปตามเสียง

● ยันไม่ลิมสัญญาค่าจ้างแรงงาน

ขณะที่ น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวกรณีที่คุณะกรรมการค่าจ้างมีมติปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5-6 บาททั่วประเทศ ให้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563 ว่า การปรับขึ้นค่าแรงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นกำลังซื้อในประเทศ ถึงจะขึ้นในอัตราที่ไม่สูงมากนัก แต่จะเป็นผลดีให้เกิดการใช้จ่ายในระบบมากขึ้น เป็นการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนที่ตรงจุด และเป็นรูปธรรมที่สุด หรือที่เรียกว่า “ประชาธิปไตยกินได้” สอดรับไปกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐบาลที่ทยอยออกมามาก่อนหน้านี้

ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านกล่าวหาว่ารัฐบาลหลอกลวง โดยช่วงหาเสียงประกาศจะขึ้นค่าแรง 425 บาทนั้น น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า การจะปรับค่าแรงขึ้นถึง 425 บาทนั้นเป็นนโยบายที่พรรคพลังประชารัฐประกาศไว้ตอนหาเสียง ซึ่งได้ยืนยันมาตลอดว่าจะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปและเมื่อเข้ามาเป็นแกนนำรัฐบาลแล้วเราไม่ได้ลิมสัญญาประชาคม แต่ต้องพิจารณาบริบทต่างๆ ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการ และแรงงาน ที่สำคัญต้องให้แรงงานทุกคนได้ประโยชน์จากนโยบายอย่างทั่วถึงเพราะหากปรับขึ้นในอัตราที่สูงในทันทีหรือไม่รอบคอบก็จะมีผู้ประกอบการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ผลเสียก็จะตกที่แรงงานเอง

● แนะนำให้ดูบทเรียนสมัยยังลักษณ์

ทั้งนี้จึงขอให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานและประชาชนเข้าใจว่ารัฐบาลพยายามสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีรายได้มากขึ้นอย่างแน่นอน ในส่วนของแรงงาน อยากให้มุ่งเน้นพัฒนาฝีมือเพิ่มขึ้น อัตราค่าแรงก็จะสอดรับเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งมีหลายองค์กรที่พัฒนาวิชาชีพให้เป็นมืออาชีพ เช่น สถาบัน

คุณวุฒิวินิจฉัย เป็นต้น ซึ่งการที่แรงงานเข้ารับการอบรม ฝึกทักษะแล้วได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง สามารถนำไปสมัครงานที่มีรายได้สูงขึ้นหรือขอเพิ่มค่าแรงตามคุณวุฒิวินิจฉัยได้

“พรรคพลังประชาชนเรียนรู้จากบทเรียนในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ที่ประกาศขึ้นค่าแรง 300 บาทแล้ว ทำให้อัตราค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศเพิ่มขึ้นถึง 70% ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคธุรกิจขนาดเล็ก กลุ่มเอสเอ็มอี และภาคอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนมาก และแรงงานยังไม่ทันปรับตัวให้มีศักยภาพเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการยังต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น และขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศในการส่งออกลดลง การจ้างงานในบริษัทเล็กๆ ลดลง ส่งผลให้พนักงานย้ายฐานการผลิตไปในประเทศที่มีค่าแรงที่ต่ำกว่า ดังนั้นพรรคพลังประชาชนจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้านในการขึ้นค่าแรง” รองโฆษกพรรคกล่าว

● คสท.เรียกร้องขอขึ้นค่าจ้าง360บ.

ด้านนายชาติ ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการค่าจ้าง มีมติปรับขึ้นค่าจ้างทุกจังหวัดในอัตรา 5-6 บาท โดยเตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอความเห็นชอบ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ว่า ไม่เห็นด้วยกับการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 5-6 บาท เพราะที่ผ่านมาเราเรียกร้องตลอดอยากได้ค่าจ้างขั้นต่ำในจำนวน 360 บาท ประจวบกับที่พรรคการเมืองบางพรรคที่เข้ามาเป็นรัฐบาลเองก็หาเสียง 425 บาท ซึ่งก็ไม่ตรงความต้องการของเราทั้ง 2 อย่าง ทั้งนี้มองว่าการปรับขึ้น 5-6 บาทไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ค่าครองชีพที่สูงขึ้นแต่กลับมามีค่าจ้างขั้นต่ำในสัดส่วนที่น้อยกว่าค่าครองชีพที่สูงขึ้น อยากถามไปยังคณะกรรมการค่าจ้างว่า ใช้หลักการอะไรคิดและคิดได้อย่างไร จึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการค่าจ้างต้องออกมาชี้แจงรายละเอียดและหลักการในการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำครั้งนี้อย่างเร่งด่วน ส่วนจะมีการเคลื่อนไหวหรือเรียกร้องไปยังรัฐบาลหรือไม่ นั้น ขณะนี้ต้องรอการประชุม คสรท.ก่อนว่า

จะมีแนวทางไปในทิศทางไหน

ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่รัฐบาลควรทำคือกลับไปแก้ไขเชิงนโยบาย โดยให้มีการปรับเป็นค่าจ้างแรกเข้า และให้มีการปรับโครงสร้างรายปีตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ ถ้าทำได้เราไม่ต้องมานั่งพูดกันเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ ไม่ต้องกังวลว่าจะมีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าตามการปรับค่าจ้าง ซึ่งเคยเสนอไปนานแล้ว รัฐบาลก่อนหน้านี้เคยเรียกไปหารือ แต่ไม่เคยมีการพิจารณาดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะหากเราจะฟังการปรับค่าจ้างขึ้นดำนันคงหวังไม่ได้แล้ว เพราะมันล้มเหลวไปแล้ว

● โพลล์ชู“บิ๊กตุ๋”ตั้งใจทำงานซื้อสัตย์

นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “6 เดือน นายกฯ ประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง” สัปดาห์ที่ 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม จากประชาชนทั่วประเทศ 1,278 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการทำงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง พบว่า ร้อยละ 8.92 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีมาก เพราะเชื่อมั่นในการทำงานของนายกฯ พุดจริงทำจริง ชัดเจน ซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ ร้อยละ 30.13 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ค่อนข้างดี เพราะดูแลจัดการบ้านเมืองได้ดี แก้ปัญหาความไม่สงบได้ ช่วยเหลือประชาชน ร้อยละ 25.98 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ค่อยดี เพราะการทำงานยังมีจุดบกพร่อง ยังไม่เห็นผลงาน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ไม่ดีเท่าที่ควร

ส่วนลักษณะการทำงานในรอบ 6 เดือนของนายกรัฐมนตรี ในด้านอุดมการณ์ พบว่า ร้อยละ 47.73 ระบุว่า มีอุดมการณ์ และความตั้งใจทำงานเพื่อชาติและประชาชน ขณะที่ ร้อยละ 47.34 ระบุว่า ไม่มีอุดมการณ์คิดแต่จะทำงานเพื่อรักษาอำนาจของตนเอง และพรรคพวก ขณะที่ด้านความกล้าตัดสินใจ พบว่า ร้อยละ 48.12 ระบุว่า มีความกล้าตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ ร้อยละ 46.32 ระบุว่า ไม่มีความกล้าตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ สำหรับบุคลิกภาพ

ผู้นำ พบว่า ร้อยละ 62.36 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบทหาร ขณะที่ ร้อยละ 29.26 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำกึ่งแบบทหารแบบประชาธิปไตย ร้อยละ 6.73 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบประชาธิปไตย

● ปชช.ยังไม่มึประสิทธิภาพแก้ปัญหา

ในด้านประสิทธิภาพในการทำงาน แก้ไขปัญหาของประเทศ พบว่า ร้อยละ 61.19 ระบุว่า ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศ ขณะที่ ร้อยละ 34.35 ระบุว่า มีประสิทธิภาพด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการทำงาน พบว่า ร้อยละ 51.49 ระบุว่า การทำงานไม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ ขณะที่ ร้อยละ 35.45 ระบุว่า การทำงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

สำหรับความประทับใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรี พบว่า ร้อยละ 26.21 ระบุว่า ประทับใจในการทำงานของ พล.อ.ประยุทธ์ ในตำแหน่ง รมว.กลาโหม ร้อยละ 23.40 ระบุว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ร้อยละ 18.00 ระบุว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 17.37 ระบุว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ ร้อยละ 16.59 ระบุว่า เป็น นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์

ขณะที่ร้อยละ 57.20 ระบุว่า ไม่ประทับใจในการทำงานของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 42.33 เป็น พล.อ.ประยุทธ์ ในตำแหน่ง รมว.กลาโหม

● หนุนนักการเมืองทำตามสัญญา

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 1,263 คน วันที่ 3-7 ธันวาคม เกี่ยวกับการทำงานหน้าที่ของนักการเมือง พบว่า 5 อันดับแรกที่ประชาชนชื่นชม คือ ร้อยละ 58.90 ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต รองลงมาคือ ร้อยละ 44.34 ใช้ความรู้ความสามารถแก้ปัญหา มีผลงาน ร้อยละ 34.74 เสียสละ ท่วมเท เป็นกลาง ตรงไปตรงมา ร้อยละ 33.33 เป็นผู้แทนที่ดีของประชาชน เป็นปากเป็นเสียง และ ร้อยละ 14.99 เข้าถึง ใกล้ชิดประชาชน ดูแลสมมาเสมอ

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 9 ธันวาคม 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6501

หน้า: 1 (กลาง), 4, 11

Col.Inch: 352.29 Ad Value: 620,030.40

PRValue (x3): 1,860,091.20 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สร้างรัฐสภาใหม่

ขณะที่ 5 อันดับแรกของการทำหน้าที่ของนักการเมืองที่ประชาชนอยากให้ปรับปรุงคือ ร้อยละ 40.04 ขยายเสียง ทำเพื่อผลประโยชน์ เงินทอง รองลงมาร้อยละ 38.63 ไม่ทำงาน ตั้งแต่พูด ร้อยละ 32.48 ทะเลาะเบาะแว้ง สร้างกระแสให้ตัวเอง ร้อยละ 29.50 ทำงานช้า ไม่มีประสิทธิภาพ และร้อยละ 24.32 ไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่ ส่วนสิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกนักการเมือง ณ วันที่ 5 อันดับแรกคือ ร้อยละ 42.92 เป็นนักการเมืองที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี รองลงมา ร้อยละ 39.32 ทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ ร้อยละ 37.28 มีจิตสำนึก มีคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 18.30 ปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย และร้อยละ 15.81 เล่นเกมการเมือง ช่วยกันพัฒนาการเมืองไทย

● กังวลกลุ่มทุน-ต้านเผชิญหน้า

วันเดียวกัน นายพดล วรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “ข้อกังวลของประชาชนกับวิงโกลด์” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 1,162 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม เมื่อถามความเห็นต่อความคุ้มค่าเงินภาษีประชาชนกับการทำงานของ ส.ส. พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.9 ระบุ ไม่คุ้มค่าเลย ขณะที่ร้อยละ 22.1 ระบุ คุ้มค่าแล้ว อย่างไรก็ตามที่น่าเป็นห่วงคือ เมื่อถามถึงข้อกังวลจะเกิดเหตุขัดแย้งรุนแรงบานปลายของคนในชาติเกิดจลาจลเหมือนบางประเทศ เศรษฐกิจตกต่ำลงไปอีก จากกลุ่มเคลื่อนไหววิงโกลด์พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.8 กังวลเพราะมีทั้งฝ่ายหนุนฝ่ายค้านจะเผชิญหน้ากัน เศรษฐกิจกำลังแย่จะแย่ลงไปอีก บ้านเมืองจะวุ่นวาย ประเทศชาติเดินต่อไปไม่ได้ หยุตชะงักไปหมดเป็นต้น ในขณะที่ร้อยละ 37.2 ไม่กังวล เพราะไม่ยุ่งเกี่ยว ไม่คิดว่าจะมีใครซ้ำเติมประเทศอีก รัฐบาลน่าจะควบคุมได้อยู่และคิดว่าไม่น่าจะมีอะไร เป็นต้น

นายพดล กล่าวว่า ผลการสำรวจ “เสียงประชาชนในโลกโซเชียล” ผ่านระบบเน็ต ซูเปอร์โพล พบว่า กลุ่มเคลื่อนไหววิงโกลด์ กำลังเข้าถึงคนในโลกโซเชียลทั้งหมด 3,309,588 คน หรือสามล้านกว่าคน แต่มีคนที่น่าสนใจถึงกลุ่มเคลื่อนไหววิงโกลด์ในโลกโซเชียล จำนวน 28,956 คน หรือเกือบ

สามหมื่นคน อย่างไรก็ตามเสียงตอบรับเชิงลบมีอยู่ร้อยละ 56.7 ในขณะที่เสียงตอบรับเชิงบวกมีร้อยละ 43.3

“นอกจากนี้สิ่งที่ค้นพบในเครือข่ายกลุ่มเคลื่อนไหว “วิงโกลด์” คือ “กลุ่มเดินเชียร์ลุง” มีการนัดหมายรวมตัวกันตั้งปีหน้าที่กรุงเทพฯ และมีชื่อพรรคการเมือง ชื่อ “นักการเมืองชื่อนักเคลื่อนไหวทางการเมือง” จึงน่าเป็นห่วงเพราะนักการเมืองที่ดีเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยต้องเป็นแกนนำในการลดความขัดแย้งของคนในชาติ หรือนำเอาความขัดแย้งไปแก้ไขกันในระบบสภา ไม่ใช่เป็นต้นตอแห่งความขัดแย้งเสียเอง และยังค้นพบด้วยว่ามีการใช้ถ้อยคำเชิงจิตวิทยาที่อาจจะทำให้เกิดการคล้อยตามเป็นพฤติกรรมหม้อออกมาเผชิญหน้ากันได้ระหว่างฝ่ายค้านและฝ่ายสนับสนุนในสัดส่วนพอๆ กัน ดังนั้นถ้าไม่มีวิธีบริหารอารมณ์สาธารณะที่ดีหรือไม่เร่งทำอะไรบางอย่างเพื่อตัดไฟแต่ต้นลม อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองและความไม่ปกติสุขของประชาชนได้” นายพดลกล่าว

● มหกรรมลดราคาสินค้าปีใหม่

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามนโยบายลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนล่าสุดนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ประสานผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค รายใหญ่ ห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการทั่วประเทศลดราคาสินค้าร้อยละ 10-70 เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพและเป็นของขวัญปีใหม่ อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 13 ธันวาคม นายจรินทร์จะแถลงข่าวการจัดนลดราคาสินค้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะมีภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการลดราคาจำหน่ายสินค้าช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจมาร่วมด้วย

สำหรับภาคเอกชนที่เข้าร่วมงานลดราคาสินค้า ได้แก่ ห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าส่ง ค้าปลีกท้องถิ่น รวมกว่า 20,000 แห่ง ลดสูงสุดถึงร้อยละ 70 สินค้า เช่น อาหารและเครื่องดื่มของใช้ประจำวัน เครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย วัสดุก่อสร้าง เครื่องนอน

เครื่องสำอาง เครื่องเขียน เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการรายรถยนต์อีก 8 ราย เข้าร่วมโครงการกับกระทรวงพาณิชย์ตามนโยบายโดยลดราคาสินค้าประเภทรถยนต์ อุปกรณ์อื่นๆ และลดค่าบริการร้อยละ 10-30 และวันแถลงข่าวจะมีสินค้าออกมาออกบูธหลายรายการจำหน่ายเป็นตัวอย่าง มหกรรมการลดราคาข้ามปีนี้จะเริ่มระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ถึง 12 มกราคม 2563 รวม 30 วัน

● โหระขี้บักต่อสู้ยุครบเทอม

นายวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ เจ้าสำนักสุโขทัย จ.เชียงใหม่ หรือโหระ คมข. กล่าวทำนายจากการนั่งญาณเพ่งนิมิตจากฤกษ์ หลวงปู่แก้วลัญแห่งเทือกเขาทิวมาลัยว่า กรณีปัญหาเสถียรภาพรัฐบาล เสี่ยงปริ่มน้ำ อย่างไร จะเดินหน้าไปได้มีหน้าที่ยับเคลื่อน 3ป. ยังอยู่ ทำหน้าที่ในบ้านเมือง ส่วนกลุ่มต่างๆ ที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายในรัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล มือไม่พายคอยเอาเท้าราน้ำ กลุ่มนี้จะหลุดไปเอง ในปีหน้ามีการปรับ ครม. ภายใน 3-6 เดือน

“รัฐบาลขยับเคลื่อนทุกอย่างดำเนินงานไป แต่บางกลุ่มคอยแสวงหาผลประโยชน์ เอาดีใส่ตัว เอาชั่วให้คนอื่น ถึงเวลาสูญพันธุ์แตกไปเอง พรรคพวกที่เข้ามาทำหน้าที่มาแสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง ไม่คำนึงถึงประชาชน มอบหมายมาทำหน้าที่เพื่อบ้านเมือง มาคอยจ้องผลประโยชน์หวังได้อะไร เหน็บแนมหาเหตุ เก่งแต่พูด อ้างตรงนั้นตรงนี้ที่สุดพอเอาจริงก็ไม่กล้า ในปี 63 เป็นต้นไป มีการพูดคุย เห็นความสำคัญของชาติบ้านเมือง หันหน้ามาคุยกัน ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้านบางพรรค ที่มีหน้าที่เพื่อบ้านเมืองช่วยกันขยับเคลื่อน ส่วนพรรคที่หมดหน้าที่ก็หมดไป รัฐบาลเดินไปได้ อยู่รอด ชาติปลอดภัย ทุกอย่างราบเรียบ และทรัพยากรสำคัญจะผุดออกมาเอง เรียกว่าเป็นปีชาตวิไลซ์ ปราบกฏเป็นต้นไป ความมั่นคงของรัฐบาลปรากฏมาอย่างเข้มแข็ง อยู่ครบ 4 ปีไม่มียุบสภา” นายวารินทร์ กล่าว